

Số: 63/BC- SLĐT BXH

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO

### Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Công tác xã hội năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Công văn số 4067/LĐT BXH-BTXH ngày 17/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 16/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam (ngày 25/3/2017) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện như sau:

## I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

### 1. Thuận lợi

Đề án 32 - Đề án phát triển nghề Công tác xã hội - được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg, ngày 25/3/2010 và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Sau hơn 6 năm tổ chức thực hiện đến nay công tác xã hội đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân và tham gia của xã hội, dần trở thành một nghề chuyên nghiệp và có vai trò quan trọng, góp phần to lớn và trực tiếp giải quyết được những vấn đề xã hội, vấn nạn xã hội; giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người, giảm bất bình đẳng và mâu thuẫn trong xã hội, mang lại niềm vui, hạnh phúc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, công bằng và tiên bộ xã hội. Được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 chọn ngày 25/3 hằng năm là ngày Công tác xã hội Việt Nam;

Việc tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện; được các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị có hoạt động công tác cung cấp các dịch vụ xã hội và toàn thể xã hội quan tâm ủng hộ, tổ chức thực hiện.

**2. Khó khăn:** Là năm đầu tổ chức nên việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cũng như việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền của các đơn vị vẫn còn lúng túng, thiếu tài liệu tuyên truyền.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

Lễ kỷ niệm đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có hoạt động về công tác xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng nội dung tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 16/2/2017

của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:

### **1. Sở Thông tin và Truyền thông:**

Chỉ đạo Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các huyện, thành phố căn cứ định hướng tuyên truyền tổ chức biên tập, đăng tải, phát sóng các nội dung về các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lồng ghép vào các chuyên mục. , cụ thể:

+ *Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh* duy trì chuyên mục “Truyền hình nhân đạo Lạng Sơn”; chuyên mục “Phụ nữ Xứ Lạng”...

+ *Báo Lạng Sơn* tiếp tục duy trì chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái”.

+ *Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố* biên tập các văn bản, tin bài về chủ đề này tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình truyền thanh, phát thanh tại địa phương.

Các hoạt động và nội dung tuyên truyền đã bám sát định hướng, nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, phản ánh đầy đủ về các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

**2. Sở Y tế:** Đã chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lễ kỷ niệm được tổ chức với nhiều hình thức và nội dung như: Tổ chức lễ mít tinh, tổ chức các hoạt động văn nghệ giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh những người làm trong lĩnh vực Công tác xã hội trong bệnh viện, đội ngũ cán bộ tham gia công tác xã hội, các nhà từ thiện, bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân. Tuyên truyền giới thiệu các hoạt động và thành tích của bệnh viện trong lĩnh vực Công tác xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình, trang thông tin điện tử của đơn vị.

**3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:** Đã chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày công tác xã hội thông qua hình thức: Tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ, nhân viên cộng tác viên công tác xã hội, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với các nội dung hoạt động phong phú, khẳng định được vị thế của nghề công tác xã hội trong sự phát triển chung của tỉnh; Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm. Nội dung hoạt động tập trung vào tuyên truyền giới thiệu các hoạt động và thành tích của Trung tâm Bảo trợ xã hội trong lĩnh vực Công tác xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo, đài truyền hình, trang thông tin điện tử của đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm ngày Công tác xã hội tại Trung tâm...

4. Có 4/11 huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội (Bình Gia, Trảng Định, Chi Lăng, Bắc Sơn) với các hoạt động chính: Tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động, nhân viên công tác viên công tác xã hội, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với các nội dung hoạt động phong phú, khẳng định được vị thế của nghề công tác xã hội trong sự phát triển chung của huyện; Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Về ưu điểm:**

Lễ kỷ niệm đã được các sở, ngành, UBND các huyện, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có nhiệm vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng nội dung tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 16/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu cán bộ, nhân viên công tác xã hội các sở, ngành, các đơn vị liên quan và đặc biệt là đối tượng trực tiếp đang thụ hưởng sự hỗ trợ của công tác xã hội đã trao đổi, chia sẻ về nghề công tác xã hội. Qua đó, hầu hết các ý kiến đều nhận định nghề công tác xã hội có vai trò quan trọng trong cuộc sống, như: Bảo vệ trẻ em, giúp đỡ các thành viên trong gia đình giải quyết xung đột, hỗ trợ tâm lý và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp người già và người khuyết tật...;

Lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam sẽ là dịp để biểu dương, đánh giá thành tích của các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực vào công tác xã hội trong thời gian qua đồng thời tăng cường mối quan tâm và nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của công tác xã hội, cùng với chất lượng đào tạo ngành Công tác xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xã hội, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập của đất nước.

#### **2. Về hạn chế:**

- Nhận thức, hiểu biết của các cấp, các ngành về kỷ niệm Ngày Công tác xã hội vẫn còn hạn chế và vẫn cần tư duy nhiệm vụ công tác xã hội là của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Toàn tỉnh mới có 4/11 huyện có hoạt động kỷ niệm. Tài liệu tuyên truyền còn thiếu. Các nội dung hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm chưa phong phú.

### **IV. KIẾN NGHỊ**

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về kỷ niệm ngày Công tác xã hội trong những năm tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở ngành, UBND huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo như sau:

**1- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy** ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy Đảng tăng cường phối hợp với chính quyền về công tác tuyên truyền trong ngày lễ kỷ niệm về Ngày công tác xã hội.

## **2- Đối với UBND các huyện, thành phố:**

- Ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung và các hoạt động tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm trên địa bàn.

- Các nội dung kỷ niệm ngày công tác xã hội cần phong phú, xem xét bổ sung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn bằng băng-zôn, khẩu hiệu sao cho phù hợp với điều kiện kinh phí cho phép nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

## **3- Đề nghị các sở, ngành:**

- Cần tuyên truyền ngày Công tác xã hội vào các hoạt động thường niên của đơn vị nhằm ghi nhận thành tích và những đóng góp của cán bộ, nhân viên, trong hoạt động công tác xã hội và trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao hơn nữa nhận thức của tập thể, của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của công tác xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xã hội, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập của đất nước.

- Nâng cao công tác phối hợp giữa các đơn vị về công tác xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH tại các lĩnh vực, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.

Trên đây là kết quả tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

### ***Nơi nhận:***

- Bộ LĐTB&XH (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Y tế, GD&ĐT; TT&TT;
- UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BTXH.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đàm Văn Chính**

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC**  
(kèm theo BC số 63/BC-SLĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2017)

STT	Đơn vị	Hình thức tổ chức	Kết hợp treo băng rôn khẩu hiệu	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các sở ngành của tỉnh</b>			
1	Thông tin và Truyền thông	- Tuyên truyền lễ kỷ niệm ngày CTXH qua các đơn vị truyền thông		
2	Y tế	- Tổ chức tọa đàm, song song với hoạt động văn nghệ - Tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của đơn vị		
3	LĐTB&XH	- Tổ chức tọa đàm, song song với hoạt động văn nghệ - Tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của đơn vị	x	
<b>II</b>	<b>UBND các huyện (Bình Gia, Trảng Định, Chi Lăng, Bắc Sơn)</b>			
1	Tổ chức tập trung			
2	Tổ chức theo loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ	x		